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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันอังคารที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
6. นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
7. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
8. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
9. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
10. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
11. นายฐิติพันธ์ จางศริิสกุลชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
12. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
13. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
14. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
15. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
16. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
17. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
18. นายบูรณาการ ตาคำ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
19. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
20. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
21. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
22. นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
23. นายกมล หทัยดำรงวิทยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
24. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
25. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 
    

 
 
 

ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 
ลาการประชุม        ไม่มี 

1. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
    

 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา 
4. นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
6. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
7. นายโกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
8. นายสยาม ปรีชา รองปลัด อบจ. รกท. ปลัด อบจ.พะเยา 
9. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา 
10. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. 
11. นายอดิเรก เลิศคำ ผอ.กองช่าง (แทน) 
12. นางสาวลัดดา ทองทา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
13. นางวันเพ็ญ ชูจุ้ย รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ 
14. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
15. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสุจินดา อ่ินคำ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
17. นางสมพร กาไวย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
18. นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นางลำดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20. นางมยุรี เหมหิรัณย์ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
21. นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานทั่วไปชำนานการ 
22. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
23. นางสาวทิวา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
24. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25. นายนเรศ รักเหล่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
26. นางสาววิลัยพร หน่อคำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
27. นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
28. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
29 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 
/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

 
เลขานุการสภาฯ  เร ียนท ่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา          

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 กระผมได้ตรวจองค์ประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาฯลงชื่อเข้า
ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม   

ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ขึ้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา อบจ.   เชิญทุกท่านนั่ง 
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนเชิญ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ และเรียน
เชิญ นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 
ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ 

 
ประธานสภา อบจ.   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู ้อำนวยการกอง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันนี ้มีญัตติที ่สำคัญหลายเรื ่อง โดยเฉพาะการ
พิจารณาร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ            
พ.ศ. 2567 ในวาระที ่ 2 และ 3 รวมถึงญัตติอื ่นที ่ท่านนายกฯ เสนอ         
ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ    
ทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว 

 
    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   เร ื ่องท ี ่  1.1 รายงานการประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่น        

(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566  

 
/ด้วยองค์การ... 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 4 พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ        
ที่ 1.1 (หน้า 3 – 5) 

สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ      
นะครับ 

 
เร ื ่ องท ี ่  1 .2 รายงานการประกาศใช ้แผนพ ัฒนาท ้องถิ่น            

(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแก้ไข     
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.2      
(หน้า 6 - 11) 

สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อทราบ ไม่มีการลงมติ  ที ่ประชุมรับทราบ      
นะครับ 

 
เรื่องที่ 1.3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ 

"ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต"  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ "ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไทยในอนาคต"๒๙ ,๓๐ 
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการฯ ดังกล่าวข้างต้น 
และขอได้โปรดส่งแบบตอบรับในกลุ ่ม line อบรมสัมมนาฯ กลับมายัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ 
ผู้ประสานงาน จ่าเอกชัยนาท รัตนทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการ คณะ
ผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 09 ๑๘๖๕ ๘๖๔๓ และนางชุติมณฑ์ เลขะ
สุวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 0๘ 
๑๕๔๕ ๔๒๔๘ และขอให ้ เบ ิกค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ            
จากต้นสังกัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 

/เรื่อง… 

http://www.py-pao.go.th/
http://www.py-pao.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2566  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานต่อสภาฯ ครับ  
เชิญนายเดชศรี  ธิวงศ ์

 
นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
กก.ตรวจรายงานการประชุม  กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภา สมัยว ิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่  1 ประจำปี          
พ.ศ. 2566 ประชุมเมื ่อวันที ่ 8 มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว     
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้ส่งให้
ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม มีข้อผิดพลาด 
บกพร่อง โปรดทักท้วง เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
ประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ    
วาระที่ 2.1 (หน้า 12 – 37) จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่เชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติ          
ที่ประชุมต่อไป 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ    รับรอง 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ  

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่รับรอง  -ไม่มี-   
 
ประธานสภา อบจ.   สรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566    
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
 

/กระทู้ถาม... 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    

ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อ
พิจารณาเสร็จแล้ว 

   เรื่องที่ 4.1 การเสนอรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เอกสารประกอบวาระที่ 4.1                               
(หน้า 38 - 42) 

   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้มีมติรับหลักการ (วาระที่ 1) แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหว ัด เร ื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการประชุมสภาเมื่อ     
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 และสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ จำนวน 7 ท่าน เพ่ือ ทำหน้าที่ในการรับคำแปรญัตติ และพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว ก่อนที ่จะดำเนินการตามขั ้นตอนการพิจารณาวาระที ่ 2 ขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชี ้แจงข้อระเบียบ             
ที่เก่ียวข้อง 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิก

สภาท ุกท ่าน กระผมขอช ี ้แจงข ้อระเบ ียบท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ภายหล ังที่
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที ่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาแต่งตั้งดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 50 
กำหนดว่า 

เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว ่า ได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง         
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน      
การสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งรายงานนั้น       
แก่สมาชิกสภาท้องถิ ่นไม่น้อยกว่าสิบสี ่ชั ่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา       
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให ้คณะกรรมการแปรญัตติไปร ่วมประช ุมสภาท้องถิ ่นด ้วย         
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ขอนำเรียนสภาฯ เพ่ือโปรดทราบ 
/สมาชิกสภาฯ… 



๗ 
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้ร ับทราบถึงขอระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง      

จากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแล้ว ต่อไปขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติประจำที่ เพ่ือแถลงประกอบรายงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาต่อไป  เชิญนายอนุวัฒน์  ใจบุญ ประธานกรรมการ                      
แปรญัตติ 

 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภา 
ประธาน กก.แปรญัตติ  ทุกท่าน กระผมนายอนุวัฒน์  ใจบุญ ประธานกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอรายงานและบันทึกความเห็น
ประกอบการพ ิจารณาร ่างข ้อบ ัญญ ัติองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด             
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ให้ทุกท่านทราบ 

โดยขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
มอบหมายให้นายว ิ เชษฐ ์  วงศ ์ประส ิทธ ิ ์  กรรมการและเลขาน ุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และนายฐิติวัชร์  ตันตละ กรรมการแปรญัตติ      
เป็นผู้รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภา อบจ.   เชิญนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ และนายฐิติวัชร์  ตันตละ ครับ 
 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ  
กรรมการ/เลขานุการ   และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ ์ กรรมการ                        

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
รายงานและบันทึกความเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด เร ื ่อง งบบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา  ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แห่งนี้ ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดระยะเวลา
เสนอแบบเสนอ ขอแปรญัตติระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2566   
เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องรับรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพื่อเลือก
ประธานกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2566 ที่ประชุมมีมติเลือก นายอนุวัฒน์  ใจบุญ เป็นประธานกรรมการ   
แปรญัตติ และมีมติเล ือก นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และได้กำหนดยื ่นแบบเสนอขอแปรญัตติ         
ต่อประธานกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2566 นั้น   
  
 

/ในห้วงเวลา... 



๘ 
 

  
 ในห้วงเวลากำหนดรับแบบเสนอขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 26 – 
28 สิงหาคม 2566 ไม่มีการยื ่นแบบเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แต่อย่างใด    
 ประธานกรรมการแปรญัตติ ได ้น ัดประช ุมคณะกรรมการฯ         
เพื ่อพิจารณาแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระหว่าง
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ        
ตามแผนงานของหน่วยงาน ตามลำดับดังนี้    

1. แผนงานงบกลาง 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
- งานบริหารงานคลัง 
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
5. แผนงานสาธารณสุข  
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
-   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
- งานก่อสร้าง  

10. แผนงานการเกษตร  
    -   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

 
 

/อนึ่ง... 
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อนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาและ
เห็นชอบ ให้ส่วนราชการแต่ละกอง/หน่วยงาน ที่เสนอขอตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ ได้ช่วยตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯ ในส่วนของข้อความ ตัวเลข  
หากมีข้อความที่พิมพ์ผิด พิมพ์ซ้ำ พิมพ์ตกหล่น พิมพ์เกิน การใช้ข้อความ   
ที่ผิดพลาด ก็ให้แต่ละกอง/หน่วยงาน จัดทำรายละเอียดรายการที่ขอแก้ไข
เป็นเอกสาร โดยให้ระบุว่าเป็นแผนงาน/งานอะไร เป็นงบตั้งจ่ายในหมวดใด 
เป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน หรืองบลงทุน และเป็นประเภทค่าใช้จ่ายใด 
รายการข้อไหน หน้าที่เท่าไหร่ ระบุสาเหตุของการขอแก้ไข เช่น พิมพ์ผิด 
พิมพ์ตกหล่น ข้อความขาดหายไป หรือพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
การอ้างระเบียบหนังสือสั่งการไม่ถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ทราบ และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ส่วนในแผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอื่นๆ   
ซึ ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 61 ห้ามมิให้
แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้น
เงินกู้ รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แต่ละกอง/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องได้ยืนยันตัวเลขที่ได้         
ขออนุญาตตั ้งจ่ายไว้  สำหรับรายจ่ายที ่แยกตามหมวดงบประมาณเมื่อ
ตรวจสอบดูแล้ว ก็จะเป็นงบดำเนินงาน งบลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ
จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องจัดหาครุภัณฑ์     
ให้เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน รายการใดไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ก็ให้แต่ละกอง/หน่วยงาน ได้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม หากรายการใด   
มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ก็ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 
          สำหร ับการแก้ไขการพิมพ์ผ ิดพลาดเล ็กน ้อย ก็มอบให ้กอง
ย ุทธศาสตร ์และงบประมาณนำไปแก้ไขให ้ถ ูกต ้อง แล ้วรายงานให้
คณะกรรมการแปรญัตติทราบ เว้นแต่การแก้ไขตัวเลข หรือสาระสำคัญ      
ที่ทำให้รายการนั้นๆ เปลี่ยนไปแบบมีนัยสำคัญ เช่น ทำให้ปริมาณหรือ
คุณภาพเปลี ่ยน ต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา และมีมติ
เห็นชอบก่อนที่จะมีการแก้ไข   
           คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ           
พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรียงลำดับดังนี้  

 1. หลักการ ไม่มีผู้เสนอแบบเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ   
แปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม 
  2. เหตุผล ไม่มีผู ้เสนอแบบเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ  
แปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม  
  3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 

                /ข้อ 1… 
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ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไม่มีผู้เสนอ
ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

     ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566  
เป็นต้นไป ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวน 
รวมทั้งสิ ้น 465,068,000 บาท (สี ่ร้อยหกสิบห้าล้านหกหมื่นแปดพันบาท)        
ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม ครับ 

 
นายฐิติวัชร์   ตันตละ      เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ  
กก.แปรญัตติ    สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายฐิติวัชร์  ตันตละ กรรมการแปรญัตติ 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 465,068,000 บาท 
(สี ่ร ้อยหกสิบห้าล้านหกหมื ่นแปดพันบาท)  โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงาน ได้ดังนี้   

4.1  แผนงานงบกลาง ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  คณะกรรมการ
แปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม  

                             4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
        4.2.1 งานบร ิหารท ั ่ ว ไป  ไม ่ม ี ผ ู ้ เ สนอขอแปรญ ัตติ  

คณะกรรมการแปรญัตติม ีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ  
เห็นชอบให้แก้ไข หน้า 146 ค่าวัสดุจราจร รายการที่ 63 ขอแก้ไขข้อความ
จากข้อความเดิม   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ 

     แก้ไขเป็น 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท

รายรับ – รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ 

     ข้อความอ่ืนคงเดิม 
4.2.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ไม่มีผู้เสนอขอแปร

ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

4.2.3 งานบริหารงานคลัง ไม่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
ให้แก้ไขหน้า 182 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ รายการที่ 14 

     
/ขอแก้ไข… 
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    ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม   
   ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  แก้ไขเป็น 
   ค่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานการพัสดุ  ข้อความอ่ืนคงเดิม 

                 4.2.4 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ไม่มี  
ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม                                                                                     

    4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
                                   4.3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีผู้เสนอ 

ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของ        
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

          4.4  แผนงานการศึกษา     
4.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ไม่มีผู้เสนอขอ

แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

4.4.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ไม่มีผู้เสนอขอแปร
ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

              4.5   แผนงานสาธารณสุข   
4.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขไม่มีผู้เสนอขอ

แปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ  เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม   

4.5.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนไม่มี 
ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน     
     4.6.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่มีผู้เสนอขอ
แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข  ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
                     4.7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนไม่มี
ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      
      4.8.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแกไ้ข 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                       
    4.8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่มีผู้เสนอขอแปร
ญัตติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ  
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
 

/4.9  แผนงาน… 
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4.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
                                    4.9.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

ไม่มี ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ  เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  
       4.9.2 งานก่อสร้าง ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ
แปรญัตติ มีการแก้ไข  ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แก้ไขหน้า 
378 ขอแก้ไขข้อความเดิม 
     โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพระธาตุ  
ขิงแกง - บ้านแม่ทลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   
(ช่วงที่ 3)  แก้ไขเป็น 
     โครงการซ่อมแซมผ ิวทางแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต โดยว ิธี  
Pavement in Place Recycling  บ้านพระธาตุขิงแกง - บ้านแม่ทลาย 
ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 3) ข้อความอ่ืนคงเดิม 

                              4.10 แผนงานการเกษตร  
       4.10.1 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผู้เสนอ
ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  
 ข ้อ 5 งบประมาณรายจ ่ายเฉพาะการ จ ่ายจากเง ินรายได้             
เป็นจำนวนเงินทั ้งส ิ ้น 0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ   
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีผู้
เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข โดยเพิ ่มเติม           
ปี พ.ศ. และรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ของระเบียบที่บังคับใช้ 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แก้ไข  
           ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่รักษาการ     
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ไม่มีผู้เสนอแบบเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ
แปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม  

       ข้อสังเกตของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการแปรญัตตเิห็นชอบการกำหนดข้อสังเกต รวม 3 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอัตรากำลังการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานในหน้าที่ที่
ได้รับการถ่ายโอน จากเดิมมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 9 กอง 1 หน่วย
ตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เพ่ิมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา     
นวมินทราชินี (ส อ น.) รวม 54 แห่ง จึงมีความจำเป็นในการจัดหา 

/ครุภัณฑ…์ 



๑๓ 
 

 
ครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในการปฏิบัติงานที ่ดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

    ข้อ 2. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของครุภัณฑ์ 
สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วถูกต้อง ประหยัดเวลา และ
ความคุ้มค่าของการใช้งาน ครุภัณฑ์บางรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์    
ท ี ่จะต ้องม ีการอ ัพเดทโปรแกรมใหม ่ท ี ่ท ันสม ัย เหมาะสมกับการ                  
ใช้ปฏิบัติงาน จึงไม่ได้แปรตัดลดงบประมาณของแต่ละกอง /หน่วยงาน      
ที่มีความประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับปฏิบัติงานตามความ
จำเป็น โดยขอให้กอง/หน่วยงาน จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ถูกต้องด้วย 
ในปีถัดไปจะได้นำมาเปรียบเทียบประกอบการพิจารณางบประมาณ ในการ
จัดหาครุภัณฑ์  

ข้อ 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการโอนเงินงบประมาณ  
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนหลาย
รายการ คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นว่า แต่ละกอง/หน่วยงาน      
ควรสำรวจความต้องการ วางแผนในการจัดตั ้งงบประมาณเพื ่อจัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งการโอน
เงินงบประมาณ ข้ามหมวดรายจ่าย ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์
การประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือการประเมินด้านอ่ืน ครับ 

 
ประธานสภา อบจ.    ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติและคณะกรรมการ   

แปรญัตติท ุกท่านคร ับ ที ่ ได ้ เสนอรายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาฯ ทราบ       
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็จะนำไปพิจารณาในวาระที่ 2 
ต่อไป ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 

    เรื่องที่ 5.1  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  เอกสารประกอบการพิจารณาดูจากรายงาน
และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตั้งแต่หน้า 39 – 42  

    ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ  
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ซึ่งมีข้อระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาอย่างไร
นั้น เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม 

 
 

 
/เรียน... 



๑๔ 
 
 
เลขานุการสภาฯ    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภา 

ทุกท่าน ผมขอชี้แจงข้อระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ก่อนที่สภาฯ จะได้พิจารณา   
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567        
ในวาระ ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ดังนี้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 51 
กำหนดว่า 

    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น     
เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
ก ับการแก ้ไขในข ้อใดแล ้ว ไม ่ให ้ เสนอขอแปรญัตต ิหร ือเสนอญัตติ                
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก นำเรียนสภาฯ เพื่อโปรดทราบ  
  

ประธานสภา อบจ.   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการพิจารณาในวาระที ่ 2 ขั้น       
แปรญัตตินี ้ ผมได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการ    
แปรญัตติแล้ว 3 ชุด คือ 
1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ร่างเดิม) 
2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับที่แก้ไข) 
3. รายงานและบันทึกความเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เร ื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 ในการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตนิี้ เป็นการพิจารณาสรุป 

การแปรญัตติโดยจะเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาเป็นรายการไป สำหรับ
การตรวจนับองค์ประชุม ผมจะแจ้งให้เลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุม 
เป็นระยะๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความบกพร่อง ในเรื่องการไม่
ครบองค์ประชุม 
 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเข้าประจำที่ และขอให้เลขานุการ
สภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนการพิจารณา 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  
 
 
 
 
 

/มีสมาชิกสภาฯ... 



๑๕ 
 
 
ประธานสภา อบจ.    มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 

เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมแล้ว เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ     
เสนอรายละเอียดการพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่น
จังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
ตามที่ได้พิจารณาเป็นข้อๆ แต่ละรายการไป และผมจะขอมติสภา เป็นข้อๆ       
แต่ละรายการไป  
 เช ิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ เร ิ ่มเสนอ ข้อที ่ 1. หลักการ        
เชิญ นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กก.แปรญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน  
   กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ  
1. หลักการ ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ        

ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
เดิม 

 
ประธานสภา อบจ.  ท ่านสมาช ิกฯ  ข ้อ 1 .หล ักการ  ไม ่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญ ัตติ  

คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม ่ถ้าไม่มีจะขอ
มตติ่อไป  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ      เห็นชอบ 23 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ   

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ ข้อ 1. หลักการ เห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 ต่อไป ข้อ 2. เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กก.แปรญัตติ ที่เคารพ กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ คณะกรรมการแปรญัตติ  

2. เหตุผล ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ        
ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
 

/ท่านสมาชิกฯ... 



๑๖ 
 
ประธานสภา อบจ.   ท่านสมาชิกฯ ข้อ 2. เหตุผล ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติแปรญัตติ  
คณะกรรมการ   ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ 

เดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ 
  แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ 
  แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  
 
ประธานสภา อบจ.  สร ุปมติของสภาฯ ข้อ 2. เหตุผล เห ็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อต่อไป 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการแปรญัตติ               

3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไม่มีผู้เสนอ 
ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม 

จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                 

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                      

แปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 

/สรุปมติ... 



๑๗ 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ ข้อ 1. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

แปรญัตต ิ ด ้วยคะแนนเส ียง 23 เส ียง งดออกเส ียง  1 เส ียง เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ ข้อต่อไปครับ 
 

นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ คณะกรรมการแปรญัตติ  

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
เป็นต้นไป ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ  
ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
เดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง   
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ   

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ ข้อ 2. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

แปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ต่อไป ข้อ 3. เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการแปรญัตติ  

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567     
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 465,068,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหกหมื่น
แปดพ ันบาท) ไม ่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญ ัตติ                 
ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 465,068,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบ   
ห้าล้านหกหมื่นแปดพันบาท) ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ      
แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

    
/สมาชิกสภาฯ... 



๑๘ 
 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 
ประธานสภา อบจ.    สรุปมติของสภาฯ ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  465,068,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบห้า
ล้านหกหมื่นแปดพันบาท) เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 4. เชิญ นายบุญสินธุ์ มังคลาด 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กก.แปรญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่านครับ  
  กระผมนายบุญสินธุ์  มังคลาด กรรมการแปรญัตติ  
   ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 465,068,000 บาท 
(สี ่ร ้อยหกสิบห้าล้านหกหมื ่นแปดพันบาท) โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงาน ดังนี้   

แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ               

ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  
 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ไม่มี ผู้เสนอขอ     

แปรญ ัตต ิ  คณะกรรมการแปรญ ัตต ิ ไม ่ม ีการแก ้ ไข ความเห ็นของ             
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ แผนงานงบกลาง เห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง    
   ต่อไป แผนงานบริหารงานทั่วไป เชิญกรรมการแปรญัตติครับ 
 
 

/เรียน… 



๑๙ 
 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายบุญสินธุ์ มังคลาด กรรมการแปรญัตติ  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
   งานบริหารทั่วไป ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  

มีการแก้ไข จำนวน 1 รายการ ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มี
การแก้ไข หน้า 146 ค่าวัสดุจราจร รายการที่ 63 

   ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงตามรูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ   
แก้ไขเป็น 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ ข้อความอ่ืนคงเดิม 

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานบริหารทั ่วไป ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ  

คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข จำนวน 1 รายการ ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไข หน้า 146 ค่าวัสดุจราจร รายการที่ 63          
ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ แก้ไขเป็น 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ ข้อความอ่ืนคงเดิม 

จะมสีมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ      เห็นชอบ 23 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข ตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริหารทั่วไป เห็นชอบให้แก้ไขหน้า 146            

ค่าวัสดุจราจร รายการที่ 63 ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
   ต่อไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เชิญกรรมการแปรญัตติ 
 

/เรียน… 



๒๐ 
 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผม นายบุญสินธุ์ มังคลาด กรรมการแปรญัตติ 

งานวางแผนสถ ิต ิและว ิชาการ  ไม ่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญ ัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ ไม่มีผู ้เสนอขอแปร

ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี     
ผมจะขอมติ  

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ เห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง    

ต่อไป งานบริหารงานคลัง เชิญกรรมการแปรญัตติ 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผม นายบุญสินธุ์ มังคลาด กรรมการแปรญัตติ 

งานบริหารงานคลัง ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ       
แปรญัตติมีการแก้ไข จำนวน 1 รายการ ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบให้มีการแก้ไข 

หน้า 182 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ รายการที่ 14 
   ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม   
   ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ แก้ไขเป็น 
   ค่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานการพัสดุ ข้อความอ่ืนคงเดิม 
 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานบริหารงานคลัง ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  

คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข จำนวน 1 รายการ ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไข หน้า 182  
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ รายการที่ 14 

   ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม   
   /ค่าจ้างผู้ช่วย… 



๒๑ 
 
   ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ แก้ไขเป็น 
   ค่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานการพัสดุ ข้อความอ่ืนคงเดิม 
   ท่านสมาชิกฯ จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
   สมาช ิกสภาฯ ท ่านใดเห ็นชอบให ้แก ้ไขตามความเห ็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ  
 
เลขานุการสภาฯ      มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน   
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห ็นชอบให้แก้ไขตามความเห็นของ                                 

คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ  
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี   
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริหารงานคลัง  เห็นชอบให้แก้ไขหน้า 182 

รายการที่ 14 ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง    
ต่อไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เชิญกรรมการ

แปรญัตติ  
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายบุญสินธุ์ มังคลาด กรรมการแปรญัตติ 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ไม่ม ีผ ู ้ เสนอขอ       
แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเด ิม  ท่านสมาชิกฯ                
จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 22 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ   

แปรญัตติโปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 22 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

ต่อไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน เชิญ นายฐิติวัชร์  ตันตละ 
/เรียน… 



๒๒ 
 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน กระผม

นายฐิติวัชร์  ตันตละ กรรมการแปรญัตติ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีผู้ เสนอขอแปรญัตติ

คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีผู้เสนอ

ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของ        
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม        

   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      

แปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นชอบ   

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง       
งดออกเสียง 1 เสียง  

ต่อไป แผนงานการศึกษา เชิญกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายฐิติวัชร์  ตันตละ กรรมการแปรญัตติ 

แผนงานการศึกษา     
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ไม่มีผู้เสนอ

ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของ        
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม ท่านสมาชิกฯ จะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ     
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 

/สมาชิกฯ… 



๒๓ 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                  

แปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไมเ่ห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา เห็นชอบ   

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง        
งดออกเสียง 1 เสียง  

ต่อไปงานศึกษาไม่กำหนดระดับ เชิญกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายฐิติวัชร์  ตันตละ กรรมการแปรญัตติ 

                         งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ 
แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตาม      
ร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาช ิกฯ คร ับ  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ไม ่ม ีผ ู ้ เสนอ           

ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของ             
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผม จะขอมติต่อไป  

สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ     
แปรญัตติ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                   

แปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ เห็นชอบตามความเห็น  

ของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง    
ต่อไป แผนงานสาธารณสุข เชิญกรรมการแปรญัตติครับ 

 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายฐิติวัชร์  ตันตละ กรรมการแปรญัตติ 

                   แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ  
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
/ท่านสมาชิกฯ... 



๒๔ 
 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ไม่มี        

ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไมเ่ห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เห็นชอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง          
งดออกเสียง 1 เสียง    

ต่อไป งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน เชิญกรรมการ
แปรญัตติครับ 

 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายฐิติวัชร์ ตันตละ กรรมการแปรญัตติ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ไม่มีผู ้เสนอขอ       
แปรญ ัตต ิ  คณะกรรมการแปรญ ัตต ิ ไม ่ม ีการแก ้ ไข ความเห ็นของ             
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.   ท่านสมาชิกฯ ครับ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเด ิม ท่านสมาชิกฯ          
จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

สมาช ิกฯ ท่านใดเห ็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ                    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไมเ่ห็นชอบ -ไม่มี-  
 
 

/สรุปมติ... 



๒๕ 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง       
23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                                  

   ต่อไป แผนงานเคหะและชุมชน เชิญ นายบูรณาการ  ตาคำ 
 
นายบูรณาการ  ตาคำ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กก.แปรญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน กระผม                   

นายบูรณาการ  ตาคำ  กรรมการแปรญัตติ 
    แผนงานเคหะและชุมชน    
    งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการ
แก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง ข้อบัญญัติเดิม       
จะมีสมาชิกฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ                   
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.   เห็นชอบ 22 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                   

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล เห็นชอบ   

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง       
งดออกเสียง 1 เสียง 

ต่อไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เชิญกรรมการแปรญัตติ 
 
นายบูรณาการ  ตาคำ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายบูรณาการ  ตาคำ กรรมการแปรญัตติ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ไม่มีผู ้เสนอขอ    

แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ไม่มี             

ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของ     
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  

 
/สมาชิกฯ... 



๒๖ 
 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ     
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ                   

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

ต่อไป แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  เชิญ
กรรมการแปรญัตติ 

 
นายบูรณาการ  ตาคำ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายบูรณาการ  ตาคำ กรรมการแปรญัตติ 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      

   
งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ                   

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแกไ้ข 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป 

สมาช ิกฯ ท่านใดเห ็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ       
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ                    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน
เสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                    
          ต่อไป งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เชิญกรรมการแปรญัตติ 

 
/เรียน... 



๒๗ 
 
นายบูรณาการ  ตาคำ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายบูรณาการ  ตาคำ  กรรมการแปรญัตติ  
   งานศาสนาว ัฒนธรรมท ้องถ ิ ่น  ไม ่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญ ัตติ  

คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ ่น ไม่มีผู ้เสนอ       

ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของ         
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม ท่านสมาชิกฯ จะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                  

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สร ุปมต ิของสภาฯ งานศาสนาว ัฒนธรรมท ้องถ ิ ่น เห ็นชอบ             

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง        
งดออกเสียง 1 เสียง   

ต่อไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เชิญ นายมงคล  หลักฐาน 
 
นายมงคล  หลักฐาน  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กก.แปรญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน  กระผม

นายมงคล  หลักฐาน กรรมการแปรญัตติ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีผู้เสนอ   

ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกฯ สอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 

/สมาชิกฯ... 



๒๘ 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                  

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 
23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
         ต่อไป งานก่อสร้าง เชิญกรรมการแปรญัตติ 

 
นายมงคล  หลักฐาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กก.แปรญัตติ ที่เคารพ กระผมนายมงคล  หลักฐาน กรรมการแปรญัตติ 

งานก่อสร้าง ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ        
มีการแก้ไข จำนวน 1 รายการ ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบ    
ให้แก้ไข หน้า 378 ขอแก้ไขข้อความเดิม 

 
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพระธาตุ       

ขิงแกง-บ้านแม่ทลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 3)  
 แก้ไขเป็น 
 โครงการซ ่อมแซมผ ิวทางแอสฟ ัลท ์ต ิกคอนกร ีต โดยว ิธี      
Pavement in Place Recycling บ้านพระธาตุข ิงแกง - บ้านแม่ทลาย   
ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จงัหวัดพะเยา (ช่วงที่ 3) ข้อความอ่ืนคงเดิม 

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ งานก่อสร้าง ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ

แปรญัตติ มีการแก้ไข จำนวน 1 รายการ ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ ให้แก้ไข หน้า 378 ขอแก้ไขข้อความเดิม 

โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพระธาตุขิงแกง 
- บ้านแม่ทลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 3)  
 แก้ไขเป็น 

โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 
in Place Recycling บ้านพระธาตุขิงแกง – บ้านแม่ทลาย ตำบลพระธาตุ
ขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 3)  ข้อความอ่ืนคงเดิม 

ท่านสมาชิกฯ จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป 
   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
  
 



๒๙ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานก่อสร้าง  เห็นชอบให้แก้ไข ตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
ต่อไป แผนงานการเกษตร เชิญกรรมการแปรญัตติ 

 
นายมงคล  หลักฐาน  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายมงคล  หลักฐาน กรรมการแปรญัตติ 
                                     แผนงานการเกษตร  

      งานส ิ ่ ง แวดล ้อมและทร ัพยากรธรรมชาต ิ  ไม ่ ม ี ผ ู ้ เ สนอ                    
ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของ         
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.   ท่านสมาชิกฯ งานสิ ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ ไม่มี              

ผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม ท่านสมาชิกฯ จะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป 

สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภา อบจ.    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ    

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติของสภาฯ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง      
งดออกเสียง 1 เสียง  

ต่อไป ข้อ 5 เชิญ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  
 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการแปรญัตติ  
   ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ ่ายจากเง ินรายได้           

เป็นจำนวนรวมทั ้งส ิ ้น 0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่ม ีผ ู ้ เสนอขอแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติไม่ม ีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการ       
แปรญัตติ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม 

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจาก

เง ินรายได้  เป ็นจำนวนรวมทั ้งส ิ ้น 0 บาท (ศ ูนย ์บาท) ไม ่ม ีผ ู ้ เสนอ              
ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติเดิม ท่านสมาชิกฯ จะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อไป  

/สมาชิกฯ… 



๓๐ 
 

   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ โปรดยกมือ    

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ                    

แปรญัตติ โปรดยกมือ    
 
ที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ ไม่มี   
 
ประธานสภา อบจ.   สรุปมติของสภาฯ ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เห็นชอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง       
งดออกเสียง 1 เสียง  

   ต่อไป ข้อ 6 เชิญ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  
 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  กรรมการแปรญัตติ 

 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ไม่มีผู้เสนอ ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข โดยเพิ่มเติม    
ปี พ.ศ. และรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ของระเบียบที่บังคับใช้ 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แก้ไข  

 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ครับ ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ไม่มีผู ้เสนอ ขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข       
โดยเพิ่มเติม ปี พ.ศ. และ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ของระเบียบ   
ที่บังคับใช้ ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แก้ไข จะมีสมาชิก
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ 

   สมาช ิกฯ ท ่ านใด เห ็นชอบให ้แก ้ ไข ตามความเห ็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
ที่ประชุม   เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาช ิกฯ ท ่านใด ไม ่ เห ็นชอบให ้แก ้ไข ตามความเห ็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
/ไม่เห็นชอบ... 



๓๑ 
 
ที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.   สรุปมติของสภาฯ ข้อ 6. เห็นชอบให้แก้ไข ตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี      
งดออกเสียง 1  เสียง  

   ต่อไป ข้อ 7. เชิญ นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  
 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
กก.แปรญัตติ กระผมนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  กรรมการแปรญัตติ  
   ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่

รกัษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการ
แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม  

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯครับ ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                 

มีหน้าที ่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี ้ ไม่มีผู ้เสนอขอแปรญัตติ 
คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบ      
ตามร่างข้อบัญญัติเดิม จะมีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม        
จะขอมติต่อไป  

   สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ     
แปรญัตติ โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการ                   

แปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  
 
ประธานสภา อบจ.   สรุปมติของสภาฯ ข้อ 7. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
   ต่ อ ไป เป็ น ข้ อสั ง เ กตของ คณะกรรมการแปรญั ตติ  เ ชิญ                      

นายอนุวัฒน์ ใจบุญ ประธานกรรมการแปรญัตติ เป็นผู้เสนอครับ 
 
นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ประธาน กก.แปรญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่านครับ 
  กระผมนายอนุวัฒน์  ใจบุญ ประธานกรรมการแปรญัตติ  

 ข้อสังเกตของคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เร ื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ครับ 

  
/ข้อ 1.... 



๓๒ 
 

 ข้อ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอัตรากำลังการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานในหน้าที่      
ที่ได้รับการถ่ายโอน จากเดิมมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 9 กอง 1 หน่วย
ตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เพ่ิมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา     
นวมินทราชินี (ส อ น.) รวม 54 แห่ง จึงมีความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
สำนักงานให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ข้อ 2. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วถูกต้อง ประหยัดเวลา และ
ความคุ้มค่าของการใช้งาน ครุภัณฑ์บางรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์     
ท ี ่จะต ้องม ีการอ ัพเดทโปรแกรมใหม ่ท ี ่ท ันสม ัย เหมาะสมกับการ                 
ใช้ปฏิบัติงาน จึงไม่ได้แปรตัดลดงบประมาณของแต่ละกอง /หน่วยงาน      
ที่มีความประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับปฏิบัติงานตามความ
จำเป็น โดยขอให้กอง/หน่วยงาน จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ถูกต้องด้วย 
ในปีถัดไปจะได้นำมาเปรียบเทียบประกอบการพิจารณางบประมาณ          
ในการจัดหาครุภัณฑ์   
 ข้อ 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการโอนเงินงบประมาณ   
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนหลาย
รายการ คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นว่า แต่ละกอง/หน่วยงาน      
ควรสำรวจความต้องการ วางแผนในการจัดตั ้งงบประมาณเพื ่อจัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งการ    
โอนเง ินงบประมาณ ข้ามหมวดรายจ่าย ไม ่เป ็นไปตามตัวช ี ้ว ัดตาม
หลักเกณฑ์การประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือการประเมินด้านอ่ืน  
  จึงนำเรียนสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาครับ 

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกฯ ครับ ข้อสังเกตของคณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด               

3 ข้อ เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติ มีข้อสังเกต จึงต้องขอมติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาต่อไป 

  สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบข้อสังเกต จำนวน 3 ข้อ ตามความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ 

   
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาช ิกฯ ท ่านใด ไม ่ เห ็นชอบข ้อส ังเกตตามความเห ็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  เป ็นอ ันว ่า สภาฯ แห ่งนี้  ให ้ความเห ็นชอบก ับข ้อส ั ง เกต             

ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง        
งดออกเสียง 1 เสียง 

/ท่านสมาชิกฯ… 



๓๓ 
 
   ท่านสมาชิกฯ ครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 2 ตามข้ันตอนของสภาฯ 

   เชิญคณะกรรมการแปรญัตติกลับเข้าที่นั่งเดิม ขอขอบคุณท่าน
ประธานกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านที ่ได้
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศแต่งตั้งของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกประการ 

   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดมีประเด็นที ่จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ         
ไม ่ม ีนะคร ับ  ในป ีน ี ้ ไม ่ ม ีการแปรต ัดลดจำนวนเง ินงบประมาณ                      
ที ่ได ้ขออนุญาต และขออนุม ัต ิต ั ้งจ ่ายไว ้แต่อย่างใด ทำให้ยอดรวม
งบประมาณทั้งสิ ้น อยู ่คงเดิม คือ 465,068,000 บาท (สี ่ร้อยหกสิบ       
ห้าล้านหกหมื่นแปดพันบาท) ผมจะเสนอสภาฯ พิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 

 
   เรื ่องที่ 5.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวาระที่ 3 เอกสารประกอบวาระ 5.2 มาจากรายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 4.1 

   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 3      
ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้สภาฯ รับทราบครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิก

สภาฯ ทุกท่าน ก่อนที่จะพิจารณา ในวาระท่ี 3 ผมขอนำเรียนถึงข้อระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 52 
กำหนดว่า 

“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร        
ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่” 

2.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 บัญญัติว่า 

 
“ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติ

เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา” 

มาตรา 53 วรรคสอง 
 
 

/“ผู้ว่าราชการ... 



๓๔ 
 

“ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง     
ให้แล้วเสร็จและส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที ่ได้รับข้อบัญญัตินั ้น ถ้าผู ้ว ่าราชการจังหวัดไม่พิจารณา          
ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น” 

ขอนำเรียนสภาฯเพ่ือโปรดทราบ 
 
ประธานสภา อบจ.   ท่านสมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย                

ที่เกี ่ยวข้องให้ทุกท่านทราบแล้วว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระ      
ที่สาม ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

ผมก็จะขอมติจากสภาฯ ต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 
 
เลขานุการสภา อบจ.    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 24 ท่าน   
 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ในการพิจารณาวาระที่ 3 สมาชิก

สภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติโปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุป ในการพิจารณาวาระที ่ 3 สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตรา     

เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
  เรื่องท่ี 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่เหลือจ่าย จำนวน 250,500 บาท 

(สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่าน
นายกฯแถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเรือนเลี ้ยงกบพร้อมติดตั ้งระบบการเลี ้ยงกบอัจฉริยะ ( frog smart 
farming) แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน 

/งบประมาณ… 



๓๕ 
 

งบประมาณรายจ่ายจากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน ๒๕๐,๕๐0 บาท     
(สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจำเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่เหลือ
จ่าย จำนวน 250,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่าย
เป ็นรายการใหม ่  รายละเอ ียดตามเอกสารประกอบวาระที่  5 .3             
(หน้า 43 - 45) จะมีสมาชิกสภาฯสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติ 
เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ      สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

เห็นชอบการขออนุมัติโอนเงิน จำนวน 250,500 บาท (สองแสนห้าหมื่น
ห้าร้อยบาท) ตามท่ีนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาช ิกฯ ท่านใด ไม่ เห ็นชอบการขออนุม ัต ิโอนเง ิน จำนวน 

250,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) ตามที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  
 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

   
เรื่องท่ี 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 
340,320 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

 
/เรียน... 



๓๖ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน ๓๔๐ ,๓๒๐ บาท     
(สามแสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ประจำห้องประชุมองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดพะเยา อาคาร ๒ ชั้น ๔ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจำเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากรายการ           
ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 340,320 บาท (สามแสนสี ่หมื ่นสามร ้อย          
ยี่สิบบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระที่ 5.4 (หน้า 46 - 51) จะมีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ หากไม่มี       
ผมจะขอมต ิเลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

เห็นชอบการขออนุมัติโอนเงิน จำนวน 340,320 บาท (สามแสนสี่หมื่น
สามร้อยยี่สิบบาท) ตามท่ี นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาช ิกฯ ท่านใด ไม่ เห ็นชอบการขออนุม ัต ิโอนเง ิน จำนวน 

340,320 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบบาท) ตามที่ นายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 /เรื่องท่ี 5.5...  



๓๗ 
 

เรื่องท่ี 5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 

498,700 บาท (สี ่แสนเก้าหมื ่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท) โอนไปตั ้งจ่าย       
เป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกฯแถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการปรับปรุง
หลังคาอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาแต่เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณ เพื ่อการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้
การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีงบประมาณสำหรับ
การดำเนินโครงการ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือ
จ่าย โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 
๔๙๘,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท) รายละเอียดปรากฎ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจำเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากรายการ           
ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 498,700 บาท (สี ่แสนเก้าหมื่นแปดพัน    
เจ็ดร้อยบาท) โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ ที ่ 5.5 (หน้า 52 - 55) จะมีสมาชิกสภาฯ มีประเด็น          
ที่จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติ เลขานุการสภา ตรวจนับองค์
ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

เห็นชอบการขออนุมัติโอนเงิน จำนวน 498,700 บาท (สี ่แสนเก้าหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยบาท) ตามท่ี นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาช ิกฯ ท่านใด ไม่ เห ็นชอบการขออนุม ัต ิโอนเง ิน จำนวน 

498,700 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท) ตามท่ี นายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือ  

/ไม่เห็นชอบ... 



๓๘ 
 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
  เรื่องท่ี 5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 

13,314,700 บาท (สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท)   
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกฯแถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น และ
ดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการ
เหลือจ ่ายตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓,๓๑๔,๗๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่น  
สี่พันเจ็ดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์
จำนวน ๑ รายการ งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ โครงการ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงกร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจำเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาด
ว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 13,314,700 บาท (สิบสามล้านสามแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ ที่ 5.6 (หน้า 56 - 79) จะมีสมาชิกสภาฯ สอบถาม
หรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติ เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

เห็นชอบการขออนุมัต ิโอนเงิน จำนวน จำนวน 13,314,700 บาท       
(สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) ตามที่ นายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือ  

/เห็นชอบ... 



๓๙ 
 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาช ิกฯ ท่านใด ไม่ เห ็นชอบการขออนุม ัต ิโอนเง ิน จำนวน 

13,314,700 บาท (สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) 
ตามท่ีนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
  เรื่องท่ี 5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 

114,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน ๑๑๔ ,๕0๐ บาท  
(หนึ ่งแสนหนึ ่งหมื ่นสี ่พันห้าร้อยบาท) โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการและติดตั้ง
ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๖ กันยายน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภา อบจ.   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจำเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายการที่คาด  
ว่าจะเหลือจ่าย จำนวน 114,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) 
โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ        
ที่ 5.7 (หน้า 80 - 84)  

 
 

/ในระเบียบ... 



๔๐ 
 
  ในระเบียบวาระที ่ 5.7 มีการแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายการ       

ขออนุมัติโอนเงิน เอกสารประกอบหน้าที่ 83  
  3. ม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
  ห้องหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  -ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 185 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุดๆ ละ 

 2,200 บาท แก้ไขเป็น 2,000 บาท 
ห้องฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 -ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุดๆ ละ 
 2,000 บาท แก้ไขเป็น 2,200 บาท 
นอกนั้นคงเดิม 
จะม ีสมาช ิกสภาฯ สอบถามหร ือไม ่  หากไม ่ม ี  ผมจะขอมติ  

เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

เห็นชอบการขออนุมัติโอนเงิน จำนวน 114,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันห้าร้อยบาท) ตามท่ี นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.  สมาช ิกฯ ท่านใด ไม่ เห ็นชอบการขออนุม ัต ิโอนเง ิน จำนวน 

114,500 บาท (หนึ ่งแสนหนึ่งหมื ่นสี ่พันห้าร้อยบาท) ตามที่ นายกฯ  
เสนอ โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ประธานสภา อบจ.  สรุป มติที ่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เส ียง         

ท่านสมาชิกฯ หมดวาระเพ่ือพิจารณาแล้วนะครับ 
 
นายเดชศรี  ธิวงค์  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
สมาชิกสภา อบจ. 
 
ประธานสภา อบจ.  เชิญ นายเดชศรี  ธิวงค์  
 
นายเดชศรี  ธิวงค์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
สมาชิกสภา อบจ.  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

กระผมนายเดชศรี  ธิวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอญัตติด้วยวาจาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

 
/แก้ไขเพ่ิม... 



๔๑ 
 

แก้ไขเพิ ่มเติมถึงปัจจุบ ัน ข้อ 38 วรรคห้า (1) ขอให้ร ับรองรายงาน              
การประชุม ครับ 

 
ประธานสภา อบจ. นายเดชศรี   ธิ วงค์   ขอเสนอญัตติด้ วยวาจา ตามระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 38 วรรคห้า (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม   

 ขอให้มีสมาชิกรับรอง 2 ท่าน  เชิญนายบูรณาการ  ตาคำ  
 
นายบูรณาการ  ตาคำ กระผมนายบูรณาการ  ตาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมาชิกสภา อบจ.                    เขต 1 อำเภอปง ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภา อบจ. เชิญนายฐิติวัชร์  ตันตละ 
 
นายฐิติวัชร์  ตันตละ กระผมนายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมาชิกสภา อบจ.                    เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ  
 
ประธานสภา อบจ.  มีผู้รับรองถูกต้อง  

ท่านสมาชิกครับ นายเดชศรี  ธิวงค์ เสนอญัตติด้วยวาจา และ          
ม ีสมาช ิกร ับรอง 2 ท ่าน ถ ูกต ้องแล ้ว ผมจะขอมต ิจากสภาฯ ก ่อน                 
ว่าจะเห็นชอบ ให้เป็นญัตติด่วนหรือไม่เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภา อบจ.   มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 24 ท่าน 
 
ประธานสภา อบจ.   มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 24 ท่าน 
     ท่านสมาชิกฯ ที่เห็นชอบให้บรรจุเป็นญัตติด่วนโปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.   เห็นชอบ 23 เสียง 
 
ประธานสภา อบจ.   ท่านสมาชิกฯ ที่ไม่เห็นชอบให้บรรจุเป็นญัตติด่วนโปรดยกมือ 
 
เลขานุการสภา อบจ.   ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
 
ประธานสภา อบจ.  สรุปมติที ่ประชุมเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เชิญ        

นายเดชศรี ธิวงค ์
 
นายเดชศรี  ธิวงศ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
กก.ตรวจรายงาน  กระผม นายเดชศรี  ธิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การประชุม พะเยา เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประช ุมสภา สม ัยสาม ัญ  สมัยที่  2 คร ั ้ งท ี ่  1 ประจำปี            
พ.ศ. 2566 ประชุมเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม  2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว    

/เมื่อวันที่… 



๔๒ 
 

เมื ่อวันที ่ 8 กันยายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ฝ ่าย
เลขานุการสภาฯ ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว หากท่านใดเห็นว่ารายงาน
การประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วง เพื่อจะได้แก้ไข ให้ถูกต้อง
ต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา อบจ.  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามสำเนารายงานการ
ประชุมฯ ที ่ฝ ่ายเลขานุการสภา แจกจ่ายให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว         
จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่
เชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
โปรดยกมือ 

 
เลขานุการสภาฯ    รับรอง 23 เสียง  
 
ประธานสภา อบจ.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่  2 คร ั ้งท ี ่  1 ประจำปี           
พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง -ไม่มี-   
 
ประธานสภา อบจ.   สรุปมติที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ    

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2566 ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ  

ข้อหาร ือของสมาช ิกสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดพะเยา        
การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ท่านใด มายื่นหนังสือหารือแต่อย่างใด  

ท่านสมาชิกฯ ผมก็ได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระ
แล้วขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายก 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านรองปลัด รักษาราชการแทน    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิด
การประชุมครับ 

 
เลิกการประชุม    เวลา  11.55  น. 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 


